



## บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี
เลขที่รับ.....
วันเดือนปี..... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา..... ๑๕.๑๕ น.

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.บ.ท.)

โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๒๘๑ ภายใน ๑๒๖๖

ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว ๕๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ถอดเทพพระธรรมเทศนาของพระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน ร.อ.สธ., ทน.ผต.สธ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และ ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สธ. ได้จัดโครงการ “เปิดอาคารสุวัทนา พังธรรมเทศนา” โดยเชิญผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมฟังธรรมเทศนาระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๑ ณ อาคารสุวัทนา ซึ่งได้ดำเนินการครั้งที่ ๘ ไปเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ และได้กราบอาราธนา พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี มาแสดงธรรมเทศนา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด สธ. และข้าราชการหน่วยงานใกล้เคียงร่วมรับฟัง นั้น

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีสติปัญญา และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้กับ สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย สธ. ได้ดำเนินการถอดเทพพระธรรมเทศนาของพระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ที่ได้แสดงธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ อาคารสุวัทนา สธ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

  
(นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม)

ส.สธ.

ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระมงคลธรรมาณ  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  
โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา  
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

ขอเจริญพรคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขออนุโมทนา  
สาธุบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญ อายุมั่นขวัญเย็น อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง  
ในหน้าที่การงานและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ การจัดทำมีการเทศนาในทุกวันจันทร์นับว่าการปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบการฟังธรรมนี้มีหลายชนิด มีแบบโหมสัปปมาณิกา ธัมมัสสัปปมาณิกา และมีการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน  
ทุกท่านได้ฟังธรรมะปฏิบัติ คือทั้งปฏิบัติ ปฏิเวธ ครบทุกอย่าง แต่ในวันนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อเสริมให้แก่บรรดา  
ท่านสาธุชนทั้งหลาย เป็นชีวประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนที่  
ทอดพระกรุณาทงชลมารค วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร คือ พระมหาชนก

\*เทศน์แปล\*

“ในโลกนี้กำลังผันเปลี่ยน เราต้องใช้ความเพียรเข้ามาแก้ปัญหา อย่าไปหวังพึ่งซึ่งเทวดา  
จะเสียเวลาปัญญาโง่งม พระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงพระราชทานให้ใช้หลักธรรมตามความเหมาะสม พื้นฟูชาติไทย  
มิให้ล่มจม เศรษฐกิจสังคมให้ฟื้นคืนคง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงความเสีย เศรษฐกิจเราจะเปลี่ยน ถ้ายังลุ่มหลง  
ลุ่มแดดลุ่มดิน ลุ่มถีนลุ่มธง มาลุ่มศีลธรรม พระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงพระราชทานหลัก ๙ ประการ เอาไว้เป็น  
ปริศนา นำเรื่องมหาชนกยกขึ้นเป็นตำรา พื้นฟูประเทศทั่วทุกเขตคาม ที่ใดแล้งชุ่มฉ่ำพันความอัปจน  
ท่านที่เคยอ่านพิจารณาใคร่ครวญวางแผนถึถ้วนจนเกิดมั่งผล ทรงเขียนมหาชนกไม่วิตกกังวล มหาชนก  
ช่วยคนชาวเมืองมิลิลา ช่วยฟื้นฟูจิตใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้การศึกษา สถาบันจึงอุปถัมภ์กำจัดอวิชา  
คือ โภธิญาณมหาวิชาลัย หรือว่าปุทะเลย์ ทรงทศพิธราชธรรมในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐ นำไทยมีอยู่ในบารมี”

เหล่านี้เป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระคุณ  
อันประเสริฐซึ่งสู่ลดับขันธสู่วรรณสวรรค์แล้ว ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ได้จัดทำมีการเทศน์  
การปฏิบัติธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านทั้งหลายอยู่ได้ร่วมโพธิสมภารของสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขรับใช้เบื้องพระยุคลบาท  
สนองงานช่วยเหลือประเทศชาติ ช่วยรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญ  
ของประเทศเช่นเดียวกับทุกคน ทุกกำลัง ทุกปัญญา ต่างช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญทั่วทุกหนแห่ง  
ทั่วแผ่นดินไทย อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติอยู่ด้วยความปรองดองเปรียบเสมือนพี่น้อง  
ในฐานะคนไทยเรานับถือลำดับอาวุโสเป็นหลัก ผู้นำท่านผ่านร้อนผ่านหนาว ความทุกข์ยากต่างๆ กว่าจะเติบโต  
แต่ละชั้น กาลเวลาจะพิสูจน์จิตใจของเราว่ามีความเข้มแข็งเพียงใด เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย  
ที่เป็นบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขออนุโมทนาสาธุกุศลเจตนาที่ท่านได้มีความเพียร  
ทำให้ประเทศได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

๑๒ สิงหาคม วันเกิดของแม่ เป็นบุญแท้ๆ ของคนไทยเรานี้ ทั้งคุณธรรมและสามัคคี เป็นวิถีสร้าง ความเจริญ เจริญด้วยลาภยศผลงานปรากฏคนสรรเสริญ ทุกขโคกโรครภัยอย่าได้กำเกิน นั่งยืนเดินให้สุขตลอดกาล ปีนี้ทั้งปีพี่น้องชาวไทยพากันน้อมเกล้าถวายพระคุณพระแม่ไทยเทิดไถ้วันจันทร์ ทุกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความภักดี ดวงจิตรำลึกสำนึกพระคุณเมตตาการุณย์ตามธรรมวิถีลูกไทยสุขแท้เพราะมีแม่ที่ดีทั่วโลก ไม่มีแม่อย่างคนไทย ขอเชิญทุกท่านจงหมั่นทบทวนพระคุณแม่ล้วนเลิศยิ่งใหญ่โปรดจำจารึกบันทึกในจิตใจ ในห้วงหัวใจอย่าได้ผันแปร ๑๒ สิงหาคมหาราชินี คนไทยรู้ดีว่าเป็นวันแม่มวลประชาพากันบูชาพระแม่ของพวกเรา ชาวไทยทั่วประเทศทั่วทุกเขตคาม ตกแต่งอารามประดับเรือนเหยาทิวธงไสว ชำราชากร ชาวบ้าน พร้อมใจบูชา ด้วยอนุสรณ์สำนึกบุญคุณการุณย์อาหาร ดับคลายร้อนแก่ปวงประชา เอาเย็นศิระเพราะพระบริบาลทุกถิ่นสถาน ไกลใกล้ ไม่ว่าทวยราษฎร์ทุกซ์เชื้อไม่เป็สุข เสด็จทุกคราร้อนผ่อนก็คลาย หน้าฝนหน้าแล้งน้ำแห่งน้ำท่วม พระองค์รวบรวมข้าของทั้งหลาย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เศร้หายคลาย ไม่ว่าทางกายหรือว่าเป็นใหญ่ในธรณิน อาชีพคนไทยสมัยเก่าก่อน สืบมาสั่งสอนแต่ละสูญสิ้น ศิลปอาชีพท่านคงได้ยืน อาชีพหากินรายได้เพิ่มเติม บางคนก็อยู่ใครก็รู้จัก ทรงสร้างเป็นหลักอาชีพส่งเสริม พื้นฟูศิลปะไม่ละของเดิมเทคนิคเพิ่มเติมอยู่ยืนยง ผ้าไหมมัดหมี่ของดีอีสาน เครื่องดินเครื่องปั้นช่วยกันเสริมส่ง รวบรวมทุกเรื่องโดยตรงดำรงศิลปะไทย ทรงอุปถัมภ์ สภาภาษาชาติ คนไร้ญาติทุกแห่งหน ทรงหาทุนทรัพย์ประดับทุกข์ภัยทรงเพราะจำจ่ายให้คลายอาตุลย์ สุดจะพรรณนา ในภารกิจทรงอุทิศตั้งไว้เป็นศูนย์ สมาคม มูลนิธิ ดำริเกื้อกูล ศาสนาเทิดทูนเอาทรงบูชา พระสงฆ์ทรงศีลทั่วถิ่นไทย ชราป่วยไข้ให้การรักษา อุปลัมภ์บำรุงปัจจัยโรคยา คนอนาถาก็รับดูแลเอาไว้เป็น คนใช้ในพระองค์ท่านมิได้เลือกชนชั้น น้ำพระทัยไม่ผันแปร สมแล้วเป็นแม่ของประชาไทย นับว่าเป็นบุญของเรา ชาวไทย พระคุณแม่ใหญ่โลกล้านฟ้า สุดจะเสกสรร ทุกดวงใจไทยบูชาเชิดชูพระแม่นี้ไว้ รวบรวมบุญศีลทานมัย น้อมถวายพระคุณแม่ ที่ชายโก โทตุ มหาราชินี ขอทรงมีปกเกศปกศา ทรงพระเจริญพระชนมายุ ร้อยกว่าสิบชวปี ขอพระแม่ทรงพระเกษมสำราญพระทัย พระพักตร์ม่งใส สมตั้งอาตมาถวายพรชัยในนาม ของคนไทยด้วยรักและภักดี”

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ การประพฤติปฏิบัติ วิปัสสนา กรรมฐาน และการนั่งสมาธิให้จิตตั้งมั่น ในปัจจุบันทั้งประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงเจ้าชายวิลเลียม และประธานาธิปตีของประเทศรัสเซีย ถึงจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแบบเต็มตัวแต่ท่านก็นั่งสมาธิ จะทำให้เราสงบจิตสงบใจ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้

\*เทศน์แห่\*

“พ่อแม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาจนชันษาครบขวพอดี สองพ่อแม่ก็ปรึกษาลูกของเรา นี้ บรรจบขวพอดีจึงนำลูกนี้ไปบรรพชา จึงนำลูกมาฝากวัดเอาให้ให้หัดท่องอุกา พอถึงวันบรรพชาบิดา มารดาได้บวชลูกตน ยามลูกเป็นพระสมณะ พ่อแม่ก็วางในทางกุศล พ่อแม่ทั้งสองกังวล ทั้งสองคนช่วยกัน ทำสำหรับกับข้าวทั้งเช้าและเพล นำไปประเคนให้ลูกพระฉัน เท้าทำสำหรับกับบริการทุกๆ วันๆ ละสองเวลา ฝ่ายลูกชายที่ตั้งใจบวชพอได้ออกผนวชได้หนึ่งพรรษา สมดังนึกได้สึกออกมาไปได้ภรรยาบ้านอยู่ไกลกัน พอได้ภรรยาและไม่ไปไม่มาหลงรักเมียมัน ได้กินน้ำน้อยมาลิมน้ำตา ญาติโยมทั้งหลายหญิงชาย ที่นั่งสดับรับฟัง วันหนึ่งลูกชายไปตกเบ็ดได้ปลา กายกองมากนกหนา โชคดีมีลาภเลยหาปลาผ่านบ้านมารดา ฝ่ายพ่อแม่ที่แก่ชราช้อนกุงหาปลาก็กินไม่ไหว เห็นลูกหาปลาแม่ก็ตั้งใจ วันนี้คงได้กินแกงปลา จึงลองถามไปว่าได้ปลาไหม ลูกชายมันก็คิดโกหกมารดาว่าไม่ได้หรอกแม่ วันนี้ปลา มันไม่มีจะกินเบ็ดเลยหนา พ่อแม่สงสัยว่าเอ็งหาอะไรมา ลูกชายจึงตอบมุสาที่ฉันทราบว่ามีหอยกับปู พุดจาลามกโกหกมารดา ต่อหน้าต่อตามัน หน้าอดสู หาปลา มันบอกว่าปู ช่างไม่เอ็นดูโกหกมารดาไหนจะบอกว่าปลา มันก็กลัวจะเปลือง จึงได้หาเรื่องกล่าว

คำมูสารกรรมนั้นจึงมาติดตามทันได้รับผลเนโกหกมารดา กรรมตามทันให้มารดานั้นเห็นเต็มตา จึงเกิดอาเพศ เป็นเหตุสำคัญสายคล้องที่มันหาบปลามาก็ขาด ปลาที่หาบมาก็ไหลปล่านเต็มดิน ฝ่ายลูกชายก็ตกใจทว่าเห็น สายคล้องปลามันขาดหมดสิ้น จึงเก็บปลาที่ไหลปล่านเต็มดินสายคล้องบ่าบั้นจะขาดทำไม หรือเป็นด้วยแม่กาย แก่ชรามาพูดจาถากๆ โถๆ รับเก็บปลาแล้วรีบหนีจากไปจากมารดา ฝ่ายแม่นึกถึงความหลังเมื่อครั้งเลี้ยงลูก ระทมทนทุกข์ยากนักยากหนา ปลาชิวปลาสร้อยแม่ก็คอยอุตสาห์ซ้อนกุ้งซ้อนปลามาให้ลูกกิน เมื่อถึงคราวแม่แก่ ชราควรรหรือลูกยามาสิมชะสิ้น เพียงปลาตัวเดียวยังชี้เหนียวแม่คิดแล้วให้สิ้นหนอรูรา โยมจำโบราณว่าไว้ ลูกหญิงลูกชาย พ่อแม่เลี้ยงมา ๙ คน ๑๐ คนไม่เคยบ่นเคยว่า ผู้เลี้ยงลูกมาจนเติบโตได้เป็นหนุ่มสาว มองตรงไหน ก็เหมาะน่ารัก ลูกหญิงลูกชาย พอโตใหญ่แต่งตัวเดินโชว์ใครเห็นก็ชม อยากจะได้อะไรแม่ก็ให้ทั้งนั้น ทั้งสองท่าน ประคบประหงม สายสร้อยทองคำแม่ก็ตามอารมณ์ เครื่องแต่งตัว ลูกชายอยากบวชพ่อแม่บวชให้ ฝ่ายลูกชายบวชนานไปหน่อยบ่นว่าบุญน้อย สวดมนต์ไหว้พระมานะไม่มีเลยได้สึกออกมา พอสึกไปได้ก็สนใจนึก ไปกินปลาหมึกมันมันหนา ปลาหมึกมันแน่นลิ้มแม่มารดา ไปหลงกลืนปลาแม่ปลาหมึกหนวดยาว ทว่าพ่อแม่ ท่านหวังฝากผี ฝากไข้ ฝากชีวิกับลูกเต้า พอได้ลูกเมียคลอเคลียคลอเคล้า หลงลูกหลงเต้าหลงผิวหลงเมีย หลงเงินหลงทอง พ่อแม่ทั้งสองก็ต้องเป็นทุกข์ แม้แต่ปลาตัวเดียวยังชี้เหนียวมารดา ไม่เคยนึกว่าจะลิ้มแม่เลย แม่ นั่งเซ็ดน้ำตาหวังหาที่พึ่ง เเวกรรมตามถึงแล้วลูกเอ๋ย ฝ่ายลูกสาวพอได้ผิวลำบาคตัวเป็นนักหนา แทนคุณ ที่กรุณาให้มารดาจึงชวนพ่อแม่การแก่ชราไปอยู่กับข้าไม่เตือดร้อน ไม่อดไม่อยากกินแล้วกินนอนงานการ ไม่ต้องทำ ฝ่ายพ่อแม่ถึงถึงความทุกข์ ได้ฟังคำลูกมาแนะนำ นึกว่าหมดทุกข์ นึกว่าสุขเหลือล้ำไม่นึกว่าเวกรรม จะตามติดกาย สองพ่อแม่ตรึกตรองกันเสร็จ พ่อแม่เตรียมตัวไม่มัวรำไรงจากบันไดตามลูก มาอยู่กับลูกไม่เคย อดเคยอยาก ลูกเขยของข้าก็ดีแสนดี งานการอะไรก็ไม่ให้ทำ แต่พอจะกล่าวถึงลูกสาวก็มีทุกข์ มีลูกทั้งหญิง ทั้งชาย ลูกชายก็ลิง ลูกหญิงก็ชน ลูกเต้าหลายคนก็จนกันใหญ่ จึงใช้พ่อแม่ให้ไปเลี้ยงควายสวนคุณยายให้ไป เลี้ยงหลาน แก่แล้วไม่ตายต้องเลี้ยงควาย ทุกวันพ่อแม่ก็นั่งหุงข้าวเฝ้าเรือน ครั้นจะไม่ทำกลัวลูกหลานไม่ให้กิน เรือนขานดูสิ้นเก็บกวาดดูแล พอลูกสาวกลับจากนาไรเห็นแม่ทำไว้หัวเราะยิ้ม วันไหนแม่ไม่ทำลูกทำองแง คิว่นบ่นแม่ต่างๆ นานา ฝนตกพรัๆ ลูกมันยังให้พ่อเลี้ยงควาย คนดีๆ มีบ้างไหมแทนคุณบิดามารดา ญาติโยม ทั้งหลาย หญิงชายที่นั่น เคยเห็นกันบ้างไหม ลูกเคยกอดอยู่กับอกที่เลี้ยงมา มันเลือนลาไม่กลับมาเลย คิดถึงลูก น้ำตาไหลพรู เเวกรรมของเราต้องหาที่พึ่ง นึกไม่ถึงเลยหนาลูกเต้ามาลิ้มเสียน้ำใจ แม่ของเราต้องนั่งกอดเข้า เสร้าหัวใจ ลูกหญิงลูกชายของเรานี้หนาไม่ว่าลูกทั้งสองเคยจะมองเห็นมา ว่าลูกเอ๋ยลูกข้ามันช่างกะไร น้ำเนตรไหลนองหมองใจยิ่ง จะหาที่พึ่งลูกหญิงก็ทิ้งแม่ไป จะพึ่งลูกชายตัวดีก็หนีหน้าหาย จะพึ่งญาติโยมใจดี ก็มีก็ได้ นี่แหละน้ำใจของคนเรา พ่อแม่มีคุณการุณย์บุตรในโลกมนุษย์เหลือที่จะหา ไม่มีอะไรในโลกที่เปรียบ บิดามารดานั้นหาไม่มี ดินฟ้าอากาศก็ยังไม่ทัดเทียมเท่า”

หนอคุณโยมให้มีปัญญาตั้งองค์พระสารีบุตร ให้ผิวพรรณผ่องผุดประดุจดวงจันทร์ พลละกำลังของท่านตั้งมั่นเหมือนตั้งพระโมคคัลลา ขอให้ลาภศพรากฎจะมีเหมือนองค์พระสิวลี

ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ อายุมั่นขวัญเย็น ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายทั้งหลายทั้งปวง สิ่งใดที่เป็นกุศลไม่เก็นวิสัยของมนุษย์ที่พึงปรารถนา จงสำเร็จทุกประการ

ผู้ถอดเทป นายทวีศักดิ์ ดิษฐวุฒิ